



คำสั่งเทศบาลตำบลเกาะยาว

ที่ ๓๕/๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองประปา กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ของเทศบาลตำบลเกาะยาว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงขอยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลเกาะยาวที่ ๓๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลผู้มีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งแทนหัวหน้าส่วนราชการดังนี้

๑. ตำแหน่งปลัดเทศบาล ให้ นางสาวบุญธิดา เก็บทรัพย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารท้องถิ่นระดับกลาง ในกรณีที่ นางสาวบุญธิดา เก็บทรัพย์ ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายถาวร ขุนทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้รักษาราชการแทน

๒. สำนักปลัดเทศบาล ให้ นายถาวร ขุนทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ในกรณีที่ นายถาวร ขุนทอง ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายศิษณุพล โกรณ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ เป็นผู้รักษาราชการแทน

๓. กองคลัง ให้ นางสาวศิริพร ศรีวิชัย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริการงานคลัง) อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ในกรณีที่ นางสาวศิริพร ศรีวิชัย ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสาวบุญธิดา เก็บทรัพย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นผู้รักษาราชการแทน

๔. กองช่าง ให้ นายปรัชชัย ชูรักษ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ในกรณีที่ นายปรัชชัย ชูรักษ์ ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสาวบุญธิดา เก็บทรัพย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นผู้รักษาราชการแทน

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ นางสาวบุญธิดา เก็บทรัพย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ในกรณีที่ นางสาวบุญธิดา เก็บทรัพย์ ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายถาวร ขุนทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้รักษาราชการแทน


๖. กองประปา ให้ นายปรัชชัย ชูรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประปา (นักบริหารงานประปา) อำเภอยางชุมน้อยระดับต้น ในกรณีที่ นายปรัชชัย ชูรักษ์ ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสาวบุญธิดา เก็บทรัพย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นผู้รักษาราชการแทน

๗. กองการศึกษา ให้ นายถาวร ขุนทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการเป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา) อำเภอยางชุมน้อยระดับต้น ในกรณีที่ นายถาวร ขุนทอง ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสาววิชุดา อินทกุล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้รักษาราชการแทน

โดยให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนนี้ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดหรือผู้ให้ได้รับมอบหมาย จนกว่าผู้ดำรงตำแหน่งจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่นี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายพีรยุทธ์ มาตรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว